



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวศิรินันท์ หมื่นมี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพข. ๒๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพข. ๒๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน สำนักการแพทย์
๒	นางสวานันท์ นรินทร์นอก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพข. ๒๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพข. ๒๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายสุกิจ ศรีทิพวรรณ)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวนันทภรณ์ นรินทรนอก
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพข. ๒๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)</p> <p>- อายุราชการ ๔ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๔ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๔ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๑๙๙๙๐๙</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนันทภรณ์ นรินทรนอก

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพช. ๒๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๔๖ ปี สัญชาติไทย สถานภาพสมรสคู่ นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ด้วยอาการวูบ อ่อนแรงซีกขวา ประมาณ ๓๐ นาที ก่อนมาโรงพยาบาล ญาติให้ประวัติ ขณะผู้ป่วยชักผ้า วูบล้มลง ศีรษะไม่กระแทกพื้น ไม่หมดสติ ไม่มีชักหรือเกร็ง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาข้างขวาอ่อนแรง จึงนำส่งโรงพยาบาล รักษาความดันโลหิตสูงไม่ต่อเนื่อง ขาดยาประมาณ ๑๐ ปี แรกเริ่ม ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สมองตัวเอง พูดคุยได้ ไม่สับสน ทำตามคำสั่ง (Glasgow coma score: GCS E๔V๕M๖) ใบหน้าด้านขวาอ่อนแรง (Right facial palsy) การตอบสนองของรูม่านตาเท่ากับ ๓ มิลลิเมตร ตอบสนองต่อแสงเท่ากันทั้งสองข้าง (Pupils ๓ mmRLBE) กำลังของกล้ามเนื้อแขนและขา ด้านซ้ายมีแรงด้านดี (Motor gr. ๕) สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๙๔/๑๔๑ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๘๔ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้ง/นาที ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (O₂ saturation: O₂ sat) ๙๘% น้ำตาลปลายนิ้วเท่ากับ ๑๒๑ มิลลิกรัม/เดซิลิตร แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Acute stroke) การรักษาที่ได้รับ NPO, On ๐.๙% NaCl ๑,๐๐๐ ml IV drip ๑๐๐ ml/hr, Lab for CBC, BUN, Creatinine, Electrolyte, EKG ๑๒ lead, On cannula ๓ LPM, Retain NG tube, Amlodipine ๕ mg ๒ tabs oral stat ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ CBC: WBC ๗,๘๖๐ cell/cu.mm, Hematocrit ๔๕.๗ %, Platelet ๓๐๐,๐๐๐ cell/cu.mm, BUN ๑๖.๕ mg/dl, Creatinine ๑.๒๒ mg/dl, Serum sodium ๑๔๒ mmol/L, Electrolyte: Serum potassium ๔.๐๕ mmol/L, Serum chloride ๑๐๑ mmol/L, Serum carbon dioxide ๒๓.๘ mmol/L ให้การพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นในภาวะหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ได้แก่ ๑) ประเมินอาการและอาการแสดงทางระบบประสาท ๒) ประเมินสัญญาณชีพ ๓) ให้การพยาบาลตามแผนการรักษา ๔) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกโรงพยาบาล ๕) ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติถึงโรคและแผนการรักษาที่ได้รับ ๖) พูดคุยให้กำลังใจเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติสอบถาม และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การรักษาพยาบาล และ ๗) ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษา ได้แก่ โรงพยาบาลราชพัณฑ์ ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเลือดออกในสมอง รักษาโดยการผ่าตัด นอนโรงพยาบาลเป็นจำนวน ๑๔ วัน ได้รับการเยี่ยมติดตามอาการที่บ้านเป็นจำนวน ๒ ครั้ง ห่างกัน ๒ สัปดาห์ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประเมินและให้การพยาบาล ดังนี้ ๑) สอบถามประวัติ การรักษาเพิ่มเติม ๒) ประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่วย ๓) ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและ แผนการรักษา และ ๔) ประเมินสภาพแวดล้อม แหล่งประโยชน์ของครอบครัว โดยให้การพยาบาลตามปัญหา ที่พบ ได้แก่ ๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การสังเกตอาการผิดปกติ การป้องกันการกลับเป็น ซ้ำ และการจัดการเมื่อเกิดอาการผิดปกติ ๒) การกายภาพบำบัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกต้อง โดย การสาธิตและสาธิตย้อนกลับ ๓) ดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำในการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและ ส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย และ ๔) พุดคุยให้กำลังใจ เปิดโอกาสให้สอบถามเพิ่มเติม

ผลการดำเนินการให้การพยาบาลกรณีศึกษา สรุปผลสำเร็จของงานได้ ดังนี้

ผลผลิต (Output) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกรณีศึกษา ได้รับการดูแลรักษา การพยาบาลเบื้องต้น ในภาวะที่มีอาการเฉียบพลัน ส่งต่อยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า และติดตามเยี่ยมบ้านในระยะฟื้นฟู เป็นจำนวน ๒ ครั้ง โดยส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยยังศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกรณีศึกษาปลอดภัย ได้รับการฟื้นฟูต่อเนื่องที่บ้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นำสู่ การพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ สื่อการสอนภาพพลิกประกอบคำบรรยายให้ความรู้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะฟื้นฟู

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้บุคลากรมีสื่อการสอนภาพพลิกประกอบคำบรรยายในการให้ความรู้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟู

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและ การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีสื่อการสอนที่เหมาะสม หน่วยงานสามารถนำสื่อการสอนภาพพลิกประกอบคำบรรยายให้ความรู้ ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟู มาใช้ในการให้ความรู้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมอง

๒. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแล มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดูแลได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมสมรรถภาพของผู้ป่วย ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต ที่ดี ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา